



ที่ ๐๑๗/๒๕๖๓

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย  
สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การเลือกประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย  
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก

สืบเนื่องจาก ศ.พญ. ธาดา สืบหลินวงศ์ ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยซึ่งดำรงตำแหน่งมา 2 วาระติดต่อกันเป็นเวลานาน 4 ปี ซึ่งไม่สามารถจะได้รับการเลือกอีกตามระเบียบของชมรมฯ ได้มีการเตรียมดำเนินการเพื่อเลือกประธานชมรมฯ ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมวิชาการประจำปีของชมรมฯ ที่กำหนดเดิมจะจัดขึ้นปลายเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ขั้นตอนการดำเนินการไปแล้ว คือได้ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นประธานชมรมฯ และจะนำรายชื่อที่ได้รับการเสนอแจ้งต่อสมาชิกที่มาประชุมสามัญประจำปีในงานประชุมวิชาการของชมรมฯ ในปลายเดือน เมษายน เพื่อให้สมาชิกเลือก

มี 7 สถาบันที่เสนอชื่อมา รายละเอียดมีดังนี้ :-

- 4 สถาบันเสนอ พอ.รศ.นพ. สุธี พานิชกุล
- 1 สถาบันเสนอ ศ.พญ. ธาดา สืบหลินวงศ์
- 1 สถาบันเสนอ นพ. สุธี รัตนารธรรมวัฒน์ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ และภายหลังขอถอน
- 1 สถาบันงดออกเสียง

และ 1 สถาบัน ที่ส่งชื่อ ศ.เกียรติคุณ พญ. จันทรา กาบวัง เหล่าสุนทร มาหลังจากหมดเขตให้เสนอ

แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปีของสมาชิก จึงเลื่อนการเลือกประธานชมรมฯ ไปโดยปริยาย แม้ขณะนี้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่การจะจัดประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปีของชมรมฯ ก็ยังยากที่จะดำเนินการด้วยข้อจำกัดมากมาย เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมจริยธรรมการวิจัยสามารถทำอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมใหม่ๆ และกรรมการใหม่ๆ เข้ามาสานต่อวัตถุประสงค์ของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย คณะกรรมการชุดที่ ศ.พญ. ธาดา สืบหลินวงศ์ เป็นประธานเห็นควรส่งต่อตำแหน่งประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยให้ พอ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดให้การสนับสนุนงานของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยต่อไป  
จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.กิตติคุณ พญ. ธาดา สืบหลินวงศ์)

ประธานคณะกรรมการชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ เพ็ญศรี เดชเดชะสุนันท์ โทร 0-2256-4493, 086-1063567

สำนักงานชมรม: สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกอำนวยการ ๓ ชั้น เลขที่ ๑๘๗ ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐๒๒๕๖๔๔๘๓ Web site: <http://www.fercit.org>